

"ตรีบุข" แจงเกณฑ์สรรหาอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รับงานบริหารบุคคล

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2565

รมว.ศึกษาธิการ แจงเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รับงานบริหารบุคคล มั่นใจ งานโยกย้ายแต่งตั้งครูและผู้บริหารโปร่งใสแน่ ซีลือกด้วยองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ.โมเดลไตรภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. น.ส.ตรีบุข เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว และมีผลให้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดให้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) และ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เตรียมการรองรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินทางให้ไปเป็นไปตามกฎหมาย และดำเนินการใหม่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 245 เขตพื้นที่ฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ก.พ.2566 โดยที่ผ่านมาจากสำนักงาน ก.ค.ศ.โดยกร่างจำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เตรียมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไปยังเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตเตรียมการรองรับ โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอบรมใหม่มีความรู้ เพื่อให้ช่วงรอยต่อการถ่ายโอนการบริหารงานบุคคลไม่มีปัญหา สวนการบริหารงานบุคคลในระหว่างนี้ มาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ระบุไว้ว่าการดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งของ กศจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ให้เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ค้างการดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

ต่อข้อถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการโอนงานบุคคลกลับไปเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่มีช่องทางจ่ายเงินเพื่อแลกกับการโยกย้ายครูและผู้บริหาร รมว.ศธ.กล่าวว่า เรื่องนี้เราจะดำเนินการอย่างไรโปร่งใสแน่นอน เพราะองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ จะมีทั้งหมด 11 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในระดับจังหวัดเป็นประธาน พร้อมไตรภาคีเครือข่าย เช่น นายอำเภอ ผู้แทน กศจ. เป็นต้น

ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการในโมเดลดังกล่าวอาจมีช่องทางที่มาจากผู้แทนครูด้วยตัวเอง แต่จากนี้ไปเราจะบริหารด้วยไตรภาคีเครือข่าย และที่สำคัญการคัดเลือกองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่จะต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.อนุมัติไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งตัวเอง.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565](#)